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นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่ 16/2557 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557
ที่ห้องประชุมจันทรเกษม มีสาระสำคัญสรุปดังนี้

สถานศึกษาที่ประสบภัยแผ่นดินไหว
ที่ประชุมได้รับทราบสรุปความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบภัยแผ่นดินไหวในภาคเหนือ ข้อมูล ณ วันที่ 20
พฤษภาคม 2557 พบว่ามีสถานศึกษาเสียหายจำนวน 157 แห่ง มูลค่าความเสียหายประมาณ 216 ล้านบาท
สถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบอย่างมาก คือไม่มีห้องเรียน จำเป็นต้องสร้างห้องเรียนชั่วคราว
รวมทั้งกรณีที่อาคารเสียหายทั้งหลังก็ต้องสร้างอย่างรวดเร็ว โดยจะขออนุมัติงบกลางเพื่อดำเนินการต่อไป

ความก้าวหน้าเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จากการหารือกับผู้เกี่ยวข้อง เช่น
สำนักงบประมาณ ผู้แทนกระทรวงการคลัง รองผู้จัดการ กยศ. รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โดยมีปลัด ศธ.เข้าร่วม ได้ข้อสรุปร่วมกันในการปรับเป้าหมายจำนวนผู้กู้ยืมปี 2557 เป็นจำนวน 818,896 ราย
ประกอบด้วยผู้ยืมรายเก่าจำนวน 614,896 ราย และผู้ยืมรายใหม่จำนวน 204,000 ราย ซึ่งเป็นไปตามที่ ศธ.เสนอ
ทำให้ต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้น 3,610 ล้านบาท ซึ่งสำนักงบประมาณเห็นควรให้ กยศ.
ดำเนินการเรื่องเงินคงค้างในสถานศึกษามาตรการในการบริหารหนี้
การให้ความสำคัญกับการให้กู้ยืมในสาขาวิชาที่ประเทศไทยต้องการและขาดแคลน ตลอดจนถึงการรวบรวมสถิติ
การจัดสรรผู้กู้ การเปรียบเทียบจำนวนผู้กู้และวงเงินที่ให้กู้ยืมย้อนหลัง 5 ปี เพื่อนำมาประกอบการพิจารณา
อีกทั้งให้มีการรวบรวมผลการหารือเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการกองทุน กยศ. ที่จะมีการประชุมในวันที่ 22
พฤษภาคมนี้

 นอกจากนี้ ได้หารือกับผู้บริหารองค์กรหลักซึ่งเป็นผู้แทนใน กยศ. คือ ปลัด ศธ.
และเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อขอให้มีข้อสรุปโดยเร็ว
และให้กระทรวงการคลังนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อของบประมาณ
คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จและผู้กู้สามารถใช้เงินได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้
อย่างไรก็ตามขณะนี้พบปัญหาว่าผู้กู้รายเก่ายังไม่มีการทำสัญญา
เพราะฉะนั้นจะทำให้เกิดความเสียหายต่อนักเรียนที่ยังไม่สามารถใช้เงินได้
จึงต้องเร่งรัดให้ผู้กู้รายเก่าทำสัญญาและของบประมาณเพิ่มเติมเพื่อรองรับผู้กู้ยืมรายใหม่
ระหว่างนี้ก็ต้องประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองทราบว่าจะมีงบประมาณเพิ่มเติม
เพื่อไม่ให้ล้มเลิกความตั้งใจในการศึกษาต่อ

 การพัฒนาสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
มีการนำเสนอเกี่ยวกับการจัดทำร่างโครงสร้างในลักษณะของ “องค์การมหาชน”
ซึ่งอยู่ในระหว่างรอประชุมรับฟังความคิดเห็น
และกำลังเตรียมการเรื่องการพัฒนาหลักสูตรด้านกายภาพและด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร
ขณะนี้จำเป็นต้องเร่งพิจารณาแผนการพัฒนาครูทั้งระบบในภาพรวม
ที่จะแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาครูทั้งระบบให้มีคุณภาพมากขึ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด
การดำเนินการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพด้วยกระบวนการและวิธีการต่างๆ



และต้องคิดเรื่องการพัฒนาสถาบันฯ ว่าจะมีบทบาท
หน้าที่อย่างไรในแผนและกระบวนการพัฒนาครูทั้งระบบควบคู่ไปด้วย
ทั้งนี้คณะกรรมการที่รับผิดชอบจะนำข้อมูลไปศึกษาและพิจารณาต่อไปเพื่อให้ได้ข้อสรุปโดยเร็วต่อไป

 

 

ที่มา ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
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